



วงในไฟลุก! โยกย้ายเบอร์ใหญ่ "คมนาคน"

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคนเปิดเผยว่า วานนี้ (3 ก.ย.) ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคน เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง 7 ตำแหน่ง 1.แต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางหลวง 2.แต่งตั้งนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 3.แต่งตั้งนายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการ เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า 4.ย้ายนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นรองปลัดกระทรวง 5.ย้ายนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็นรองปลัดกระทรวง 6.ย้ายนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ตรวจราชการ 7.ย้ายนายสมชัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวง เป็นผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติบุคคลเป็นหลัก เพื่อให้ผลลัคนโยบายที่ได้ไว้ไว้ต่อไปได้ตามเป้าหมาย

ด้านนายอิทธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคนกล่าวว่า ในส่วนของอธิบดีกรมเจ้าท่าคนใหม่นั้น ตนเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสมด้วยตนเอง เนื่องจากเห็นว่านายวิทยา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านงานน้ำมา โดยตลอด เชื่อว่าจะสานต่องานขนส่งทางน้ำและดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคนได้เป็นอย่างดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุของการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงนั้น

คาดว่าจะมาจากปัญหางานก่อสร้างบน ถ.พระราม 2 ที่ล่าช้า จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่วนการโยกย้ายอธิบดีกรมท่าอากาศยาน มีสาเหตุมาจากกรณีที่จะโอนย้ายสนามบินภูเก็ต มาสังกัดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. แต่ทาง ทย.คัดค้าน โดยระบุว่าสร้างรายได้จำนวนมาก และมีกรณีการรูดลำพื้นที่ของ เซ็นทรัล วิลเลจ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ทย. ขณะที่นายจิรุตม์นั้น มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

วันเดียวกัน ครม.ยังได้เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลัง 7 ตำแหน่งเช่นกัน 1.แต่งตั้งนายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ 2.แต่งตั้งนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง 3.แต่งตั้งนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง 4.แต่งตั้งนางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 5.นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษากรมสรรพากร เป็นรองปลัดกระทรวง 6.นางแพนวิเชียร มงคลลาวิช ผู้ตรวจราชการ เป็น ผอ.สบน. 7.แต่งตั้งนายวิจักขณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ที่ปรึกษากรมสรรพากร เป็นผู้ตรวจราชการ.